



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, newstv, thestandard, one31, สำนักข่าวอินโฟเควส, matchonweekly, tnnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์กรณี นพ.อริศ เจฟฟรีย์ โทพอล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจของสหรัฐฯ ยกย่องประเทศไทยเป็นประเทศ 1 ใน 5 ของประเทศที่คุมการระบาดของโควิด 19 สำเร็จ ว่า ต้องขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่ทุ่มเททำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงการสนับสนุนทั้งผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้การควบคุมโรคของไทยประสบความสำเร็จในระดับโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv

-นายธนิตพล ไซยันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนายวินัย รัตไทร ผอ.ศูนย์สื่อสารสาธารณะตรวจเยี่ยมสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง NEW18 เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมให้กำลังใจทีมงานเน้นย้ำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมกันปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร. และขอชื่นชมทางสถานีโทรทัศน์ที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่จัดให้มีการคัดกรองจัดให้มีที่ล้างมือในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด และมีการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, nationweekend, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวอินโฟเควส, ข่าวหุ้น, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีข่าวองค์การอนามัยโลกระงับการทดลองใช้ยารักษามาลาเรีย “ไฮดรอกซีคลอโรควิน” (hydroxychloroquine) เพื่อใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัย เพราะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ว่า เรื่องนี้องค์การอนามัยโลก จะมีทีมวิชาการเป็นผู้ประเมินการใช้ยารักษาโรคอยู่แล้ว แต่เนื่องจากโควิด 19 เป็นโรคใหม่ที่ยังไม่มียารักษาที่ชัดเจน จึงเกิดการรักษาที่ใช้ผลและประสิทธิภาพข้างเคียงจากยาเหมือนกัน ต้องเข้าใจว่ายาทุกขนานล้วนมีอันตรายและผลข้างเคียง จึงต้องรอความชัดเจนจากองค์การอนามัยโลกอีกครั้ง

-ความคืบหน้าการสอบสวนโรคของชายไทยวัย 72 ปี ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ นั้น ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าติดเชื้อมาจากสถานที่ไหน เพราะหากดูตามไทม์ไลน์แล้ว พบว่ามีการเดินทางไปตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลถึง 3 แห่ง อาจติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและจำนวนเชื้อโรคที่ได้รับในแต่ละครั้ง

-ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลดลงในระลอกแรก ได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาเป็นบทเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงระลอกใหม่ ซึ่งสร. ไม่ประมาท ได้กำหนดมาตรการดูแลต่อเนื่อง และต้องการความร่วมมือจากประชาชน

-สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ในช่วงที่ผ่านมา นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 1.1 แสนราย และยังคงลงทะเบียนไม่เรียบร้อยราว 2 หมื่นราย ขอให้ผู้ประกอบการเข้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 28 พ.ค.63 ไมเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ และจากการประเมินผล พบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยทั้ง 5 ข้อที่ระดับ 4.93 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขอยืนยันว่า ข้อมูลในแพลตฟอร์มไทยชนะ ใช้เพื่อการสอบสวนโรคเท่านั้น เราคำนึงถึงการเคารพเรื่องข้อมูลส่วนตัวและรบกวนประชาชนให้น้อยที่สุด สำหรับกิจการที่มีประชาชนลงทะเบียนใช้บริการมากที่สุด คือ ร้านสะดวกซื้อ ตามมาด้วยห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร โดยกิจการที่มีคะแนนการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย 5 ข้อได้ดี คือ ร้านเสริมสวยและเวชกรรม ส่วนกิจการที่มีคะแนนไม่ค่อยดี คือ ตลาดสด

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์มไทยชนะนั้น จะช่วยให้กรมอนามัยรับรู้สถานการณ์โรคว่า ขณะนี้ประชาชนเริ่มหย่อนยานในเรื่องสุขอนามัยอย่างไร จะได้กระตุ้นเตือนได้ ซึ่งช่วงนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องการสัมผัสใบหน้าตัวเอง และการเว้นระยะห่าง สำหรับผู้ประกอบการจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, tnnthailand)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยเฉพาะเดือนมีนาคม ที่เริ่มมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้มีปริมาณการเดินทางลดลง การห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 4 ทุ่ม-ตี 4 และมีการตั้งด่านความมั่นคง ส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 201 ราย คิดเป็น ร้อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และผู้บาดเจ็บลดลง 64,885 ราย คิดเป็น ร้อยละ 50.10 ทั้งนี้ แนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์และคนซ้อน นอกจากสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ต้องสวมหมวกนิรภัยควบคู่ไปด้วย เพราะหมวกนิรภัยที่มีกระจกป้องกันลม จะทำหน้าที่เป็นหน้ากากพลาสติกคลุมหน้าคล้าย face shield และควรมีการเช็ดทำความสะอาดหมวกนิรภัยด้วยแอลกอฮอล์ หรือเช็ดด้วยน้ำสบู่ น้ำยาล้างมือ หรือนำไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามโพสต์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย สสอ.บางพลี และจนท.เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่เข้าตรวจมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา และอิกียบางนา พร้อมกล่าวว่า ทางศูนย์การค้ามีการจัดการ

ประเด็นข่าว

ตามแนะนำด้านการป้องกันโรคของ สธ. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกาย จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการตามจุดต่าง ๆ ทั่วพื้นที่ และมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรม สบส.

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนประชาชน และ อสม. ร่วมส่งคลิปวิดีโอประกอบเพลงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย การแต่งเพลงรณรงค์พร้อมกับจัดทำคลิปประกอบท่าทางหรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ นำเอาแนวทางการปฏิบัติตนเองตามสุขบัญญัติและพฤติกรรมกรดูแลตนเอง มาเป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างสุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 12 มิ.ย.63 ดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก “กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ บอกว่า ขณะนี้ไทยได้เจรจาทำความร่วมมือกับจีน ได้หารือเบื้องต้นกับทางสถานทูตจีนติดตามความก้าวหน้าในความร่วมมือการลงนามในบันทึกข้อตกลง จะทำให้ไทยสามารถร่วมในขั้นตอนทดสอบวัคซีนของหน่วยงานจีน และหากประสบความสำเร็จ ประเทศไทยก็จะมีส่วนได้รับวัคซีนนั้นนำมาใช้ในประเทศด้วย และยังมีกรณีประสานพันธมิตรในประเทศอื่นที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยด้วย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบายความแตกต่างของ 6 เทคโนโลยีที่วิจัยวัคซีนครั้งนี้ว่า 1.วัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (DNA) เป็นการเอารหัสพันธุกรรมบางตัวของเชื้อนี้มาทำเป็นวัคซีน 2.วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ผลิตจากสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 19 ในส่วนที่เรียกว่า เมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่เป็นตัวย่อย โดยจะไม่ก่อให้เกิดโรค เมื่อฉีดเข้าร่างกายจะกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีใช้ต่อสู้กับไวรัส 3.วัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต (Protein Subunit) เป็นการนำบางส่วนของเชื้อไวรัสที่เป็นโปรตีนมาผลิตเป็นวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะต้องทำการวิจัย เพราะยังไม่ทราบว่าโปรตีนตัวไหนของไวรัสที่จะกระตุ้นได้ 4.วัคซีนชนิดคล้ายอนุภาคไวรัส (Viral Like Particle:VLP) เป็นการนำตัวที่คล้ายกับไวรัสตัวนี้มาเป็นตัวต้นแบบและอาจจะฉีดบางอันเข้าไป 5.วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated) เป็นการนำเชื้อไวรัสทั้งตัวแล้วทำให้อ่อนฤทธิ์ลงหรือทำให้ตายแล้วฉีดเข้าร่างกายคน เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน และ 6.วัคซีนใช้ไวรัสเป็นพาหะ (Viral vector) เป็นการเอาไวรัสอื่นที่ไม่อันตราย แล้วนำบางส่วนของไวรัสโคโรนาใส่เข้าไป ซึ่งต้องทำการทดลองว่าจะนำส่วนไหนของไวรัสที่ต้องการทำวัคซีนเข้ามาใส่

มาตรการของ สบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thestandard)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รับมอบหนังสือการ์ตูน "ชายหัวเราะ" เผยแพร่ความรู้ในการดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ไร่บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ จำนวน 5 หมื่นเล่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 26 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,045 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตสะสม 57 ราย หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย รวมยอดหายป่วยสะสม 2,929 ราย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 59 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางกลับจากรัสเซีย ส่วนอีก 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 45 ปี กลับมาจากประเทศคูเวต ซึ่งผู้ป่วยยืนยันใหม่ทั้ง 3 ราย เป็นวัยแรงงานและไม่แสดงอาการ หรืออาการน้อย เป็นสิ่งที่น่ากังวล ขออย่าว่า ยังต้องใส่หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่ติดเชื้อ

-ส่วนการนำคนไทยกลับประเทศ วันที่ 26 พ.ค. มี 4 เที่ยวบิน ได้แก่ จากประเทศอิตาลี 37 คน ประเทศมาเลเซีย 149 คน ประเทศญี่ปุ่น 35 คน และได้หวั่น 165 คน และในวันที่ 27 พ.ค. อีก 4 เที่ยวบิน จาก 4 ประเทศ รวม 401 คน

-ส่วนสถานกักตัวของรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบางส่วนใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัว เนื่องจากโรงแรมไม่เพียงพอ แต่ในวันที่ 1 ก.ค. จะมีการเปิดเรียน จึงจำเป็นต้องคืนพื้นที่ให้โรงเรียนและต้องคืนก่อนวันที่ 1 ก.ค. เพราะต้องมีการทำความสะอาดเชื้อและพักไว้ก่อนครึ่งเดือน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบกับสถานกักตัวของรัฐ เพราะผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซียลดลง ทำให้บริหารจัดการในส่วนนี้ได้ ขณะที่ผลการลงทะเบียน www.ไทยชนะ.com มีร้านค้าลงทะเบียน 111,691 ร้าน มีจำนวนผู้ใช้งาน 12,845,612 คน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว ก.การพัฒนาสังคมฯ เปิดตัวหนังสือการ์ตูน "Know Covid : รู้ทันโควิด" โดยความร่วมมือระหว่าง ก.การพัฒนาสังคมฯ WHO ประจำประเทศไทย สธ. กลุ่ม "Know Covid " และกลุ่ม บ.บันลือ กรู๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนชายหัวเราะ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด19 ผ่านตัวการ์ตูนไทย จัดพิมพ์ 100,000 เล่มแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตั้งแต่เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า)

-นางนงนุช ภิรมย์ภักดี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่า มีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการ สมช. เสนอขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน ส่วนมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการในระยะ 3 และ 4 จะมีความชัดเจนหลังการ

ประเด็นข่าว

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ โดยการพิจารณาผ่อนปรนจะพิจารณาโดยดูการประเมินของ สธ. เป็นสำคัญ เพื่อผ่อนปรนให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, newstv, สำนักข่าวอินโฟเควส, ข่าวหุ้น, matchonweekly, tnnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 29 พ.ค. นี้ ในผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศ ว่า ยังไม่ได้หารือ แต่ถ้าจะมีการเปิดจริงๆ ต้องอยู่กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อไป อย่างการ์ดตก อย่าประมาท ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย แยกสำหรับอาหาร และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้ไทยเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่สาม ซึ่งคาดว่ากิจกรรม/กิจการผ่อนคลายเป็นที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง-สูง จะได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นทำ แต่สิ่งสำคัญที่สุด แม้จะเป็นกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยงอย่างไรก็ตาม อย่าลืมมาตรการหลัก ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ การไม่อยู่ในสถานที่แออัด เพื่อจะไม่มีการเกิดโรคภัย

2.คนไทยการ์ดตก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, nationweekend, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวอินโฟเควส, ข่าวหุ้น, js100, mcot) ทีวีทุกช่อง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากผลสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยของประชาชนหลังจากผ่อนปรนมาตรการแล้วพบว่าเริ่มย่ำแย่ลง ภาพรวมพฤติกรรมการป้องกันในช่วงหลังผ่อนปรนมาตรการ (8-14 พ.ค.) อยู่ที่ 72.5% ลดลงจาก 77.6% ในช่วงก่อนผ่อนปรนมาตรการ (23-30 เม.ย.) ทั้งนี้ สามารถแยกเป็น การสวมหน้ากากอยู่ที่ 91.0% ลดลงจาก 91.2%, การล้างมืออยู่ที่ 83.4% ลดลงจาก 87.2%, การกินร้อน/ช้อนกลางตัวเองอยู่ที่ 82.3% ลดลงจาก 86.1%, การเว้นระยะห่างอยู่ที่ 60.7% ลดลงจาก 65.3% และการเอามือสัมผัสใบหน้าอยู่ที่ 52.9% ลดลงจาก 62.9% ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนประชาชน การใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตประจำวัน ราบรื่นที่ทำได้เนื่อง โอกาสที่จะแพร่เชื้อ หรือติดเชื้อมีน้อยมาก

3.การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, inn, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.)

-โฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชน ถึงประเด็นทำไมยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมี พรบ.ควบคุมโรคติดต่อกันแล้ว ว่า ก่อนการมี พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เราใช้ พรบ.โรคติดต่ออย่างเดียว ต้องทำงานข้ามกระทรวง การประชุมสั่งการด้วยทางกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง สามารถทำได้ แต่จะไม่ดีเท่าที่ควร เช่นเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน ที่ผ่านมาให้กระทรวงสาธารณสุขจัดการให้เพียงพอ จนกระทั่งประกาศเป็นสินค้าควบคุม เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับเดียวจัดการไม่ได้ ต้องบูรณาการร่วมกัน พรบ.โรคติดต่อ ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวกฎหมายเดียว โรคนี้เป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้น ต้องจัดการกับบุคคลเพื่อควบคุมโรคให้ได้ จากเดิมต่างคนต่างทำงาน แต่ ณ วันนี้ต้องมาบูรณาการร่วมกัน และให้อำนาจหน้าที่บุคลากรของทางรัฐได้เข้าไปควบคุมจัดการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควส)

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การนำกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้น จำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่กระชับอำนาจจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากถึง 40 ฉบับ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประกาศเคอร์ฟิว การควบคุมราคาสินค้า ทำให้การทำงานได้ผลดี ส่วนการนำ พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาบังคับใช้เพียงฉบับเดียวจะไม่ครอบคลุม แต่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วการนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ไม่มีความจำเป็นแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-ที่ประชุม ศบค. มีการถกเถียงถึงข้อเสนอที่ว่า นำ "พ.ร.บ.โรคติดต่อ" มาใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะดีกว่าหรือไม่ เพื่อกลับไปสู่ฟังก์ชันตามปกติให้ สธ. เป็นเจ้าภาพหลัก สอดรับกับตัวเลขติดเชื้อที่จำเป็นต้องใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งข้อเสนอนี้ถูกตีตก ด้วย 3 เหตุผล ในการคงใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ 1.ยังคงมีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ จะต้องสามารถดำเนินการต่อไปให้ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขการควบคุมโรค 2.การเตรียมรองรับในระยะต่อไป ประเทศไทยอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมาย เพื่อกำกับการบริหารจัดการ เพื่อบริหารจัดการมาตรการผ่อนคลายเป็นระบบในเวลาที่เหมาะสม และ 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังคงไม่สิ้นสุด หลายประเทศยังคงมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อในระดับที่สูง และเมื่อประเทศไทยได้จัดทำมาตรการครบทั้ง 4 ระยะแล้ว จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ

4.หักหัวคิวโรงแรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, newstv, thebangkokinsight, one31, newstv, tnnthailand, สำนักข่าวอินโฟเควส, thestandard, ฐานเศรษฐกิจ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ย้ำว่าคนของ สธ. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ปัจจุบันเรามีกล้องวงจรปิด และเทคโนโลยีที่ทันสมัย น่าจะบันทึกหลักฐานได้ ใครมีหลักฐานก็ส่งเข้ามา พร้อมเข้าไปจัดการอยู่แล้ว

-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกก.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเด็นข้อกล่าวหาใน ศบค. ไปเก็บ หัวคิว "เจ้าของโรงแรม" ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบข้อกล่าวหาไม่มูล และมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ไม่เฉพาะอักษรย่อ "พ." ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ประเด็นข่าว

ระบุ ซึ่งได้ส่งเอกสารหลักฐาน ให้กับจนท.ตำรวจดำเนินการสอบสวนต่อแล้ว ยืนยันว่า การกระทำผิดของกลุ่มบุคคล ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการแต่อย่างใด แต่เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคล

-ด้าน พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวว่า ทางตำรวจภูธรภาค 2 ได้รับ ข้อมูลหลักฐานจาก ก.กลาโหมแล้ว ส่วนใหญ่เป็นรายชื่อของบุคคลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง ขอเวลาในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน ยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคนใน ศบค. เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

5.กรณีเล่นน้ำตกมีความผิดหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุว่า กรณีเล่นน้ำตก หากเป็นน้ำตกตามอุทยาน แน่นนอนว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ แต่ถ้าเป็นน้ำตกซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไม่มีข้อกฎหมายใดเอามาผิดได้ ฉะนั้นก็ไม่ถือว่าผิด และความเสี่ยงจากการเล่นน้ำตกถือว่ายังไม่มาก เพราะไม่ใช่ที่ที่แออัด ประชาชนสามารถเล่นได้แต่ต้องไม่มีการเบียดเสียดและแออัดจนเกินไป

สถานการณ์อื่นๆในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-จ.ภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยยืนยันโรครักษาตัว 9 ราย รอมผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ 41 ราย เน้นย้ำปฏิบัติตัวแบบ New Normal เพื่อไม่ให้เกิดการติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ผวจ.สมุทรสาคร ชี้แจงมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดในแรงงานต่างด้าว ที่จะกลับเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครกว่า 5,400 คน 600 สถานประกอบการ นายจ้างจะต้องแจ้งชื่อสถานประกอบการ จำนวนแรงงานต่างด้าว เบอร์โทร ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ทราบภายใน 24 ชั่วโมง และต้องแจ้งกับ ตม.สมุทรสาครไม่เกิน 72 ชม. จากนั้น สสจ. จะเข้าไปตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิเข้าเย็น ดูเรื่องของสุขลักษณะทุกวัน และจัดให้มีสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของ สธ. เพื่อดูอาการ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-ผวจ.ขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัย 10000 ชิ้น จากสาธารณสุขประชาชนจีน โดย นายเลี้ยว จวินยทวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ที่ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร เกิดความขัดแย้งจากกรณีที่มีญาติของผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 นำศพไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดแห่งหนึ่ง มีชาวบ้านที่ทราบข่าวต่อว่าทางวัดและผู้นำชุมชนว่าเหตุใดจึงไม่แจ้งให้ชาวบ้านทราบก่อนนำศพมาประกอบพิธี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-เฟซบุ๊ก วางมาตรการเข้มสกัดชาวปลอมโรคโควิด 19 ผนึกพันธมิตรระดับโลก-ท้องถิ่น นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง คัดกรองการโพสต์ข้อความลงพร้อมต้นแคมเปญสนับสนุนผู้ประกอบการหวังช่วยธุรกิจพลิกฟื้นหลังวิกฤติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, FB “นพ.เรวัตน์”)

-นพ.เรวัต วิศวกรเวช อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงมาตรการของรัฐบาล ที่มีการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ชี้ เป็นการนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้ในจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง รวมถึงใช้หมอบเป็นเครื่องมือ ใช้โควิด 19 เป็นข้ออ้าง ให้ยาไม่ตรงกับโรค

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, MCOT, ผจก.ออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์)

-WHO ระวังการทดสอบการใช้ยาต้านมาลาเรียรักษาผู้ป่วยโควิด หลังผลศึกษาพบเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิต ย้ำว่า ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อลดลงยังไม่ควรลดการ์ด เพราะอาจเจอการระบาดรุนแรงรอบสองแบบไม่ทันตั้งตัว

-ผอ.ใหญ่ของ WHO กล่าวชื่นชมความสำเร็จของญี่ปุ่นในการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด 19 หลังจากที่ญี่ปุ่นตัดสินใจยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ

-นักวิทยาศาสตร์ชาวใต้หวัน-อเมริกัน ผู้คิดค้นพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพิ่งเกษียณเมื่อปีที่แล้ว กลับมาทำงานวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยชาวโลกต่อสู้สงครามเชื้อโรคระบาดโควิด 19

-สหรัฐอเมริกา ประกาศจำกัดการเดินทางจากบราซิลไปยังสหรัฐ หลังจากบราซิลกลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19 มากเป็นอันดับ 2 ของโลก

-ญี่ปุ่น ยกเลิกแผนการอนุมัติยา “อาวิแกน” สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19

-จีน เผย ช่วงวันที่ 14-23 พ.ค. ทางกรมเมืองอยู่ฮั่นทำการตรวจคัดกรองบุคคล 6,574,093 คน เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ขณะที่ดินแดนดินใหญ่ ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มาจากต่างประเทศเพิ่ม 7 ราย

-รัสเซีย มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในช่วง 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 174 ราย ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยมีมา ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมสะสม อยู่ที่ 3,807 ราย

ประเด็นข่าว

ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ 8,915 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 362,342 ราย

-เกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 19 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 16 คน และเดินทางมาจากต่างประเทศ 3 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ยืนยันเดินทางเข้าเปิดเทอมตามแผน

-ฟิลิปปินส์ ยืนยันว่าตรวจพบโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เด็กต้องเรียนออนไลน์ไปก่อน สวนทางกับมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์

-สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 5,517,708 ราย เสียชีวิต 346,694 ราย รักษาหาย 2,310,480 ราย โดยสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสูงสุด 1,686,436 ราย (เสียชีวิต 99,300 ราย), บราซิล ติดเชื้อ 365,213 ราย (เสียชีวิต 22,746 ราย), รัสเซีย ติดเชื้อ 353,427 ราย (เสียชีวิต 3,633 ราย), สเปน ติดเชื้อ 282,852 ราย (เสียชีวิต 28,752 ราย), อังกฤษ ติดเชื้อ 259,559 ราย (เสียชีวิต 36,793 ราย), อิตาลี ติดเชื้อ 229,858 ราย (เสียชีวิต 32,785 ราย), ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 182,584 ราย (เสียชีวิต 28,367 ราย)

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

- ทั่วโลกชื่นชมความสำเร็จการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของไทย จนอยู่ในความควบคุม ยกผลงานด้านสาธารณสุขของไทย ทั้งที่ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา ให้อยู่ในแถวหน้าของโลก ความสำเร็จของไทยเองมาจากหลายองค์ประกอบ ทั้งการตัดสินใจทางนโยบายที่รัฐบาลใช้มิติด้านสาธารณสุขเป็นหลักนำมาที่ทันเวลาพอดี ระบบสาธารณสุขไทยที่ผ่านการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีกลไกอสม.ที่คลอบคลุมทุกพื้นที่ ประเทศ มีการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาต่อเนื่อง ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของทั้งสังคม เมื่อเผชิญหน้าวิกฤติด้านสาธารณสุขระดับโลก จึงสามารถบริหารจัดการจนโลกประจักษ์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอบทความ กล่าวถึงบทความของ อสม.ไทย ซึ่ง WHO ยกย่องอสม.ไทยเป็นวีรชนเงียบ สู้รบต้านโควิด-19 ค้นหากลุ่มเสี่ยงนำเข้าสู่ระบบรักษา เป็นผลงานระดับโลก จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในอดีต ควรถอดบทเรียนได้ว่ารัฐบาลและสังคมไทย ต้องประเมินและให้คุณค่าใหม่ต่อศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นไทย ที่สามารถเป็นพลังประกอบส่วนอย่างสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่โฉมหน้าใหม่ที่พึงปรารถนาได้

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.360องศา คอลัมน์ วิทยาศาสตร์

-เสนอบทความ วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของนักวิจัยไทยได้ทดลองฉีดในลิงแล้ว นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะต่อสู้กับโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา โดย "ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ" คือพื้นที่สำหรับการทดลองครั้งนี้ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เป็นศูนย์หลักของประเทศในการวิจัยวัคซีนและยา โดยเป็นศูนย์วิจัยไพรเมทของประเทศไทยและภูมิภาค มีมาตรฐานการวิจัย การดูแลและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม อีกทั้งยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ โดยได้ใช้งบประมาณแล้ว 47.3 ล้านบาท สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ภายในพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สำหรับไพรเมท คือสัตว์กลุ่มลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ที่จัดเป็นลิงไม่มีหาง อนุกรมวิธานได้จัดให้ไพรเมทเป็น "อันดับ" (Order) อย่างหนึ่ง ตัวอย่างสัตว์ในอันดับไพรเมทมีทั้งลิงวอก ลิงแสม ชะนี กอริลลา ชิมแปนซี นางอาย รวมถึงเลมูร์และทาร์เซียร์ โดยจำแนกไพรเมทได้ตั้งแต่ 190 ชนิดไปจนถึงกว่า 400 ชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจำแนก

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทความ สธ.หนุนใช้แอปไทยชนะ' สกัดโควิด-19'แพร่ระบาด ระบุว่า การมีแพลตฟอร์มไทยชนะ ทำให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในเชิงปริมาณ สามารถลงไปตรวจคัดกรองในพื้นที่จริง ซึ่งจากการลงพื้นที่และสำรวจต่างๆ พบว่า ตอนนี้การ์ดของประชาชนในการป้องกัน ดูแลตนเองตกลงทุกเรื่อง ทั้งเรื่องหมั่นตรวจ คัดกรองหวัดใช้ตนเอง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และ การสัมผัสหน้าตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทความ ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก สร้างผลกระทบไม่เฉพาะแต่ด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ซึ่งความหวังหนึ่งของนานาประเทศที่จะหยุดยั้งและลดผลกระทบ จึงอยู่ที่การเร่งศึกษาวิจัย พัฒนาวัคซีน เพื่อให้ประชาชนในประเทศและประชากรโลกได้มีวัคซีน ใช้ป้องกันโรค เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งกำหนดแนวทางสร้างการเข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุดทั้ง "แผนจัดหา"และ "แผนวิจัยวัคซีนโควิด-19" ใน 6 เทคโนโลยี โดยมี การกระจายแผนการวิจัยไปยังหน่วยงานต่างๆ คือ จุฬาฯ บ. ไปโอเนท เอเชีย สวทช. และม.มหิดล ซึ่งการวิจัยของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจคอลัมน์ อินไซด์สนามข่าว

-กล่าวว่า ครม.ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน โดย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ให้เหตุผลว่า 1.การป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศต้องสามารถดำเนินการต่อได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการประกอบกฎหมายกว่า 40 ฉบับ มาอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงจะปฏิบัติได้ 2.เตรียมการรองรับมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีกฎหมายเพื่อกำกับการบริหารจัดการมาตรการผ่อนคลายเป็นระบบในเวลาที่เหมาะสม 3.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรครยังคงไม่สิ้นสุด หลายประเทศยังคงมีผู้ติดเชื้อในระดับสูง เมื่อประเทศไทยผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ระยะเวลา จำเป็นต้องมีระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ทั้งนี้ จะมีการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีกหรือไม่ ต้องชั่งใจจากข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง สุขภาพ และบทเรียนต่างประเทศ ที่ตัดสินใจคลายล็อกแล้วเกิดการระบาดรอบใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด บทบรรณาธิการ

ประเด็นข่าว

-กล่าวถึง พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ทำให้เห็นว่าผลกระทบของโควิด-19 มีมากกว่าการติดเชื้อและการรักษา การทุ่มเงินจำนวนมากสำหรับการฟื้นฟูและเยียวยาระบบเศรษฐกิจน่าจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพื่อแลกกับสุขภาพของประชาชน แต่การเข้ามาตราทางกฎหมายที่คุมเข้มเป็นเรื่องต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ: ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4

-นักการเมืองฝ่ายค้าน นักวิชาการ และเอ็นจีโอ ยังคัดค้านการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะ นพ.เรวัต วิศรุตเวช สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่าแพทย์ถูกใช้เป็นเครื่องมืออ้างโควิดเพื่อยืดอายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งที่รู้ดีว่าไม่ได้ช่วยสกัดโควิดแต่ช่วยสกัดมือ ขณะนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.ชี้แจงว่า ตอนที่ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่ออย่างเดียว มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานข้ามกระทรวง แตกต่างจากการมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่เป็นการนำเอากฎหมายกว่า 40 ฉบับ รวมถึง พ.ร.บ.โรคติดต่อมาอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้มีการบูรณาการทำงานกัน ความสำเร็จในการควบคุมโรคส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการกฎหมายตรงนี้ แต่หากใครยังไม่เข้าใจต้องไปถามแพทย์ส่วนใหญ่ดูว่าใช่หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ: กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอสรุป การวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อทำนายชีวภาพรักษาโรคโควิด 19 ของ ศ.นสพ.ดร.พงษ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมกับนพ.ยง โดยนพ.ยงใช้ส่วนที่เป็นน้ำเหลือง ส่วนนพ.พงษ์รามใช้แอนติบอดีที่เป็นเม็ดเลือดขาว ซึ่งได้สารภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วประมาณ 50 ราย ใช้วิธีพันธุวิศวกรรมสร้างคลังแอนติบอดีร้อยล้านตัวภายในเดือน ก.ค. และคัดเลือกตัวที่สามารถจับกับโปรตีนผิวที่เป็นมงกุฎของโคโรนาไปทดสอบกับเชื้อไวรัส และเลือกตัวที่ยับยั้งได้สูงที่สุดมาใช้เป็นยาชีวภาพ

ร่างประกาศ สธ. ควบคุมการกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : คอลัมน์หมุ่นตามทูน

-เสนอว่า ร่างประกาศสธ. เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้หมวดสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของกรมอนามัยสร้างความกังวลต่ออาชีพให้บริการจัดส่งอาหาร (Driver) กว่า 4 แสนคน ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย ออกมาชี้แจงว่า ขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนด้านวิชาการในการหาข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังต้องผ่าน กกก.กลั่นกรองตามกระบวนการก่อนจะออกประกาศได้ กรณีนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความตั้งใจที่จะ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค จากการใช้บริการของผู้ประกอบการจัดส่งอาหาร ป้องกันและ ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและลดโอกาส การรับสัมผัสของเชื้อโรคในระหว่างการจัดส่งอาหาร แต่เป็นห่วงว่า ความตั้งใจจากร่างประกาศนี้ จะไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ยกตัวอย่าง ผู้ให้บริการ (Platform) ไม่ได้เป็นนายจ้างของ Driver และ Driver ก็มีอิสระในการเปิดหรือปิด แอปฯเพื่อรับงานเมื่อใดก็ได้ และทั้ง Platform และ Driver ก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย กับร้านอาหาร ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปรุงอาหาร เตรียมอาหาร เลือกวัตถุดิบรวมถึงการเลือกภาชนะบรรจุอาหารพร้อมทาน ฯลฯ นอกจากนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นยังขาดกลุ่มผู้จัดส่งอาหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

บุรี

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ เศรษฐเสวนาจุฬาฯทัศนะ

-เสนอว่า มีการศึกษาพบว่า การที่ประเทศหนึ่งๆ มีผู้สูบบุหรี่จำนวนมาก จะมีประชากรป่วยด้วยโรคต่างๆ จำนวนมาก และ เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทำให้รัฐต้องใช้งบจ่ายค่ารักษาให้กับคนเหล่านี้ ซึ่งข้อมูลในปี 2560 ประเทศไทยเสียรายได้ 78,000 บาท จึงเห็นว่า ถ้าเราจะมีวิถีชีวิตใหม่ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโควิด-19 หลังจากนั้น ก็น่าจะลองพิจารณา วิถีชีวิตใหม่อีกอย่างคือ การไม่สูบบุหรี่ เริ่มตั้งแต่ 31 พ.ค.นี้เลย

บุรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, แนวหน้า

-เสนอว่า เครือข่ายผู้ใช้บุรีไฟฟ้าเปิดแคมเปญออนไลน์ รมรณรงค์สูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. เชิญผู้ใช้บุรีไฟฟ้าแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก "บุรีไฟฟ้าคืออะไร" พร้อมติด #บอกหนูหน่อย เพื่อขอทบทวนการแบนบุรีไฟฟ้า

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : บทบรรณาธิการ

-เสนอว่า วันที่ 1 มิ.ย.นี้ มีผลบังคับแล้วสำหรับประกาศก.อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ สารคลอร์ไพริฟอส สารคลอร์ไพริฟอส-เมทิล สารพาราควอต สารพาราควอตไดคลอไรด์ และสารพาราควอตไดคลอไรด์ ส่วนการแบนสาร "ไกลโฟเซต" ยังต้องรอการพิจารณาต่อไป กระบวนการเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังยกเลิกสารเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญ ต้องดำเนินการจริงจัง เข้าถึงเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุด โดยเฉพาะการใช้สารทดแทนที่ คาดหวังว่า "สารวัตรเกษตร" จะสวมบทคล้ายกับอสม. ลงพื้นที่ โดยมือปท.ให้การสนับสนุนในการกิจประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมให้ความรู้ แนะนำสารทดแทนหรือการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระบบการผลิตของเกษตรกร

ความคืบหน้ากรณีขนมจีบทำให้ท้องเสีย

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, กระจุก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, one31)

-พ.ต.อ.วรวิทย์ ปานขาว ผกก.สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านใน จ.สมุทรปราการ กินขนมจีบจากรถแล้วป่วยด้วยอาการท้องเสียอย่างรุนแรงเกือบ 20 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่า ตำรวจได้สอบปากคำ นางสาววรณีย์ รูปโลก อายุ 55 ปี คนผลิตขนมจีบ ให้ข้อมูลว่าผลิตวันต่อวัน และมีแม่ค้าวัย 29 ปีมารับไปขาย ตำรวจได้ออกหมายเรียกเพื่อมาสอบปากคำด้วยเช่นกัน ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจขนมจีบจากสสจ.

ประเด็นข่าว

สมุทรปราการ

จับทีมแพทย์คดีอุ้มบุญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thaipbs, ผจก.ออนไลน์)

-พ.อ. นพ.ชรินทร์ อัครเวศ แพทย์ประจำศูนย์ทางการแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม รพ.แห่งหนึ่ง พร้อมนายความ เข้าพบตำรวจหลังถูกออกหมายจับกรณีเกี่ยวพันคดีขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติ ที่ถูกจับเมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2563 ซึ่งมีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มบุญด้วยการพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้าน แล้วกลับมาพักในประเทศไทย และไปคลอดที่ประเทศจีน โดยนพ.ชรินทร์ทำหน้าที่ฉีดสเปิร์มให้แม่อุ้มบุญ นอกจากนี้ ตร.ปคม.เตรียมเชิญแพทย์อีก 4 คน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ด้วย คาดว่าจะสามารถปิดคดีได้ภายในสัปดาห์นี้

ความคืบหน้าคดีแม่วางยาลูก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์, kapook, ไทยรัฐ)

-นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยผลการตรวจดีเอ็นเอของน.ส.นิษฐากับบ.ช.อิมบุญ พบเป็นแม่ลูกโดยสายเลือด พม.จะประชุมกับสหวิชาชีพหาแนวทางในการดูแลเด็กต่อไป ขณะนี้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่ดี ไม่มีอาการเหมือนก่อนเข้ารับ. ด้าน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง ได้ส่งขวดยาพลาสติก 15 ขวด เพื่อตรวจหาดีเอ็นเอและลายนิ้วมือ เพื่อยืนยันว่าใครเป็นผู้จับต้องหรือสัมผัสขวดยาบ้าง คาดว่าจะทราบผลภายใน 3 วัน จากนั้นจะส่งให้สธ.ตรวจยาที่บรรจุภายในว่าเป็นยาชนิดใด ใช้รักษาอาการอะไร และตรงกับผลลากที่ติดหรือไม่ ใครเป็นผู้จ่ายยา และมาจากที่ใด

สหพันธ์แบคคอฟฟิศ สธ. ประกาศหยุดงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Innnews, hfocus

-นายชาติชาย เดชรัตน์ ประธานสหพันธ์แบคคอฟฟิศ สธ. ร้องเรียนต่อสมาคมนักข่าวพุมธานี ขอให้สธ.ตระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เตรียมหยุดงานทั่วประเทศ ไม่สนับสนุนการบริการผู้ป่วยในรพ.สธ. และจะชุมนุมเรียกร้องที่สธ.และก.พ. หลังยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.ระยอง ว่า ในพื้นที่มาบตาพุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะพบผู้ป่วยสูงขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง เก็บขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากพบคนในครอบครัวป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปพบแพทย์ทันที

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



http://pr.moph.go.th



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

